



ประกาศโรงเรียนปัว  
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2568

เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2568 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชานน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนปัว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปัว การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2568

ตามที่โรงเรียนปัวได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2568 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2568 ไปแล้วนั้น และได้ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 ไปแล้วนั้น โรงเรียนปัวจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2568 ดังแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวได้ปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้

1. นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 9.00 น. ณ โรงพลศึกษา เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน
2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ (ชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
3. ผู้ปกครองต้องมารับรองและมอบตัวนักเรียน
4. ผู้ปกครองนักเรียนชำระค่าเรียนปรับพื้นฐาน (ค่าอาหารกลางวันและค่าเอกสารประกอบการเรียน) คนละ 100 บาท (ชำระด้วยเงินสด)
5. หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว และไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2568

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2568



(นายเกียรติศักดิ์ สุธหลวง)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว

บัญชีรายนามนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2568  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ)  
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนปัว ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โรงเรียนเดิม	หมายเหตุ
1	นางสาว ยศยา เตชะยศ	บ่อเกลือ	ให้นักเรียนที่มีรายชื่อพร้อมผู้ปกครอง มารายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนศึกษา ชำระค่าเรียนปรับพื้นฐาน (ค่าอาหารกลางวันและค่าเอกสารประกอบการเรียน) คนละ 100 บาท (ชำระด้วยเงินสด) ในวันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 น.

